

กรุงเทพพร้อม16ธ.ค. ลงทะเบียนคนละครึ่ง 'ศักดิ์สยาม'โยนคลัง เคาะ'แท็กซี่'ขอเอี่ยว 'ศักดิ์สยาม'โยนคลังเคาะ แท็กซี่ขอเอี่ยว'คนละครึ่ง' ด้วย ร้านค้าเข้าร่วมใกล้ 1 ล้านร้าน กรุงเทพพร้อมเต็มที่ 16 ธ.ค.นี้ (อ่านต่อหน้า 8)

ศักดิ์สยาม

โยนคลังชี้แท็กซี่เอี่ยวคนละครึ่ง

กรณีกฎแท็กซี่เตรียมร้องขอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงการคลังมาแล้ว เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาขยายผลของโครงการคนละครึ่งมาใช้กับรถแท็กซี่ได้ด้วย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เรื่องการขอใช้สิทธิร่วมกับโครงการคนละครึ่งถือเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา เพราะเป็นแนวคิดโครงการของกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังจะต้องดูว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขหรือไม่ ส่วนที่มีข่าวว่ากลุ่มแท็กซี่จะเดินทางมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อยื่นหนังสือในเรื่องดังกล่าวด้วยในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ กระทรวงยินดีจะรับเรื่อง "เรื่องนี้ทราบมาก่อนแล้ว ตั้งแต่วันที่ภาคเอกชนเชิญไปงานเปิดตัว โครงการ PT LPG เพื่อแท็กซี่ สุวิภาชิตกุล โดยมองว่าทุกภาคส่วนต้องการเอี่ยวด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ กระทรวงการคลังหลังได้รับหนังสือจากกลุ่มแท็กซี่แล้วจะส่งเรื่องต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งคงขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังจะพิจารณาเมื่อไร เพราะกระทรวงการคลังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้" นายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์สยามกล่าวอีกว่า ภายในสัปดาห์หน้ากระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานในสังกัดถึงแผนรองรับการเดินทางของประชาชนควบคู่กับการป้องกันโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 รวมถึงการออกมาตรการที่เป็นของขวัญ

ปีใหม่ให้กับประชาชน เบื้องต้น เป็นมาตรการเดิมที่เคยทำทุกปี อาทิ การยกเว้นค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ โทลล์เวย์ ทางด่วน ก่อนจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมขอพิจารณาอีกครั้ง

ปี64เร่งเปิดเส้นทางท่องเที่ยวกัญชา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2564 กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตรียมเปิดเส้นทางกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการออกเกณฑ์ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเปิดขายแพคเกจทัวร์เส้นทางกัญชาทั่วประเทศ ในพื้นที่ที่มีความพร้อมในการเพาะปลูก ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชลบุรี สมุทรสงคราม ลำปาง แม่ฮ่องสอน และพัทลุง คาดว่าประมาณครึ่งปีหลังของปี 2564 จะเปิดกัญชา เอ็กซ์โป ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแนะนำให้ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาประโยชน์ของกัญชา โดยจะพัฒนาเส้นทางในการเพาะปลูกกัญชาเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้สนใจ อาทิ วิทยุ ผู้ที่กังวลว่าจะเป็นมะเร็ง หรือผู้ป่วยมะเร็งให้เข้าชมและรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชาทางเลือกในการรักษามะเร็ง เบื้องต้นคาดว่าจะนำร่องก่อน 8 จังหวัด และในอนาคตอาจขยายเป็น 26 จังหวัดทั่วประเทศ ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกกัญชา เบื้องต้นจะทำคู่มือแนวทางการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเกี่ยวกับการนวดไทย สมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในพื้นที่เมืองสมุนไพร นำร่อง 5 จังหวัดแรก ได้แก่ เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ สุราษฎร์ธานี และ สงขลา รวมถึงคู่มือพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ด้วย

"ช่วงที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยังต้องรอวัคซีนต้านโควิด-19 และรอการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การปรับตัวให้สามารถเตรียมรับการกลับมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังโควิด-19 มีการจัดการได้และทั่วโลกอยู่กับไวรัสได้ ซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด-19 อุตสาหกรรมโรงแรมมีห้องเกินความต้องการอยู่จำนวนมาก และทั้งหมดมีประมาณ 30% ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นโรงแรมถูกต้องตามกฎหมาย กลุ่มโรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญาต โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเก็ต สมุย ที่ยังพบการบุกรุกป่า รุกที่ ส.ป.ก.ต้องเร่งหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อ

หาทางออกร่วมกัน แต่หากเป็นโรงแรมที่ผิดกฎหมายหรือมีการบุกรุกป่าจริง ก็ต้องยอมรับสภาพและต้องออกจากระบบ ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งสำรวจ" นายพิพัฒน์กล่าว

ประจวบปลื้ม'คนละครึ่ง'

นางสาวเกศรินทร์ ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งในพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากเริ่มเปิดใช้จ่ายตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มีเม็ดเงินสะพัดจากการใช้จ่ายกว่า 140 ล้านบาท คาดว่าช่วงวันหยุดยาวในเดือนธันวาคมนี้ ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 เศรษฐกิจในพื้นที่จะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้ง 8 อำเภอ

"ปัจจุบันมีร้านค้าในจังหวัดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจำนวนกว่า 7,000 ร้านค้า และมีผู้ค้าให้ความสนใจลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับทราบว่าจะมีโครงการระยะที่ 2 ทำให้ผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการพึงพอใจจากยอดขายเพิ่มขึ้น และอาหารเพิ่มมากขึ้น หลายเท่าตัวช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ค้ารายย่อย ขณะที่คลังจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบและชี้แจงทำความเข้าใจกับร้านค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี หากประชาชนพบเห็นผู้ค้ารายใดทำผิดเงื่อนไขขอโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หมายเลข 1567 หรือโทรแจ้งธนาคารกรุงไทย ที่สายด่วน 0-2111-1144" นางสาวเกศรินทร์กล่าว

ร้านค้าร่วมคนละครึ่งใกล้ 1 ล้าน

นายพรชัย สุริเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความพร้อมของการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งระยะที่ 2 (เฟส 2) ว่า เหลือเพียงขั้นตอนการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 8 ธันวาคม กระทรวงการคลังพร้อมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ตามที่กำหนดไว้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ส่วนจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งขณะนี้ มีจำนวนใกล้ครบ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ล้านร้านค้าแล้ว

นายพรชัยกล่าวว่า กรณีที่ร้านค้าไม่ได้รับเงินหรือจำนวนเงินเข้าไม่ครบนั้น หากร้านค้าและประชาชนในโครงการคนละครึ่งที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อที่สาขา

ของธนาคารกรุงไทย และสายด่วนธนาคารกรุงไทย 0-2111-1144 (24 ชั่วโมง) ส่วนกรณีการลงทะเบียนร้านค้าที่กระทำผิดในโครงการคนละครึ่งนั้น ขณะนี้ทางตำรวจดำเนินการอยู่ ซึ่งข้อมูลยังไม่สามารถเปิดเผยได้

นายพยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยมีการเตรียมพร้อมด้านระบบอย่างเต็มที่เพื่อรองรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จำนวน 5 ล้านคน ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจลงทะเบียนมากถึง 10 ล้านคน โดยขณะนี้กำลังเร่งเตรียมพร้อมระบบให้มีประสิทธิภาพ ได้ประสานกับทางฝ่ายไอทีให้ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้นจาก 200,000 คนต่อการเข้าใช้งาน 1 ครั้ง เป็น 500,000-1,000,000 คนต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง และประสานกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของระบบการส่งข้อความยืนยัน โอทีพี (OTP) ผ่าน SMS

พณ.สำรวจพอใจ'คนละครึ่ง'ที่สุด

ที่กระทรวงพาณิชย์ น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นของภาครัฐในเดือนพฤศจิกายน 2563 ใน 7 กลุ่มอาชีพทั่วประเทศ รวม 884 อำเภอ/เขต จำนวน 8,072 คน พบว่า โครงการคนละครึ่งได้รับความนิยมเข้าร่วมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.18 ตามด้วย ชิม ซ้อป ใช้ ร้อยละ 45.30 เราเที่ยวด้วยกัน ร้อยละ 21.06 และช้อปดีมีคืน ร้อยละ 7.70 ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 39.63 เห็นว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 22.81 มองว่าสอดคล้องกับความต้องการ ร้อยละ 22.66 ระบุว่า สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศได้จริง และร้อยละ 14.90 เห็นว่าใช้สะดวก ทั้งนี้ โครงการที่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง สูงถึงร้อยละ 47.95 ชิม ซ้อป ใช้ ร้อยละ 25.82 เพิ่มวันหยุดยาว ร้อยละ 19.04 เราเที่ยวด้วยกัน ร้อยละ 4.70 และช้อปดีมีคืน ร้อยละ 2.49